



ประกาศด้านศุลกากรสุโข-ลก

ที่ ๑ /๒๕๖๕

เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง

ด้วยด้านศุลกากรสุโข-ลก จะทำการขายทอดตลาดของกลางในแฟ้มคดีด้านศุลกากรสุโข-ลก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยรับลงทะเบียนผู้จะเข้าประมูลตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. และจะเริ่มทำการประมูลหลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารด่านพรมแดนสุโข-ลก ด้านศุลกากรสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัด นราธิวาส โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดของกลาง

๑. ผู้เข้าประมูลจะต้องพิจารณาตรวจสอบสภาพ จำนวน ปริมาณ ปริมาตร คุณสมบัติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ของของกลางที่จะขายทอดตลาดเอง หากได้มีการพิจารณาอนุมัติขายของกลางให้กับผู้ชนะการประมูลแล้ว คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจและยอมรับในของกลางนั้นแล้ว โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องไม่ว่ากรณีใด ๆ แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของของกลางที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการของกลางที่ทำการขายทอดตลาดก็ตาม

๒. การประมูลสุ้ราคาในการขายทอดตลาด ถ้าราคาในการร้องขายครั้งแรก หรือเมื่อสุ้ราคากันจนถึงหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป การให้ราคาสูงขึ้นแต่ละครั้งต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาท ถ้าราคาในการร้องขายครั้งแรก หรือเมื่อสุ้ราคากันจนถึงห้าหมื่นบาทขึ้นไป การให้ราคาสูงขึ้นแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาท ถ้าราคาในการร้องขายครั้งแรก หรือเมื่อสุ้ราคากันจนถึงหนึ่งแสนบาทขึ้นไป การให้ราคาสูงขึ้นแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าสองพันบาท ถ้าราคาในการร้องขายครั้งแรก หรือเมื่อสุ้ราคากันจนถึงห้าแสนบาทขึ้นไป การให้ราคาสูงขึ้นแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าพันบาท ถ้าราคาในการร้องขายครั้งแรก หรือเมื่อสุ้ราคากันจนถึงหนึ่งล้านบาทขึ้นไป การให้ราคาสูงขึ้นแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาท

๓. คณะกรรมการฯ อาจระงับการขายทอดตลาดของกลางรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๔. คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้ผู้สุ้ราคาที่เสนอราคาสูงสุด หากเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นยังไม่สมควรขาย และอาจถอนของกลางออกจากการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ให้ราคาสูงสุดรายนั้นถูกยกเลิกไปตามมาตรา ๕๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๕. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินทั้งหมดทันที หากไม่พร้อมที่จะชำระเงินทั้งหมดต้องวางมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาสูงสุดที่ให้ไว้ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือต่อด้านศุลกากรสุโข-ลก ภายใน ๓ วัน ทำการนับแต่วันที่ประมูลได้ โดยชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) ผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture) ที่งานการเงินและบัญชี ด้านศุลกากรสุโข-ลกเท่านั้น

หากผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าผู้ชนะการประมูลละเลยไม่ใช้ราคา ด้านศุลกากรสุโข-ลกจะริบเงินมัดจำการประมูลที่ได้วางไว้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าเมื่อด้านศุลกากรสุโข-ลกนำของกลางนั้นออกขายทอดตลาดตามวิธีที่ต่าง ๆ กำหนดอีก และได้ราคาซึ่งเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ริบไว้แล้วไม่คุ้มค่างับราคาอนุมัติขายในขั้นเดิม ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาด ตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๖. ผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินตามราคาสูงสุดที่ให้ไว้ครบถ้วนแล้ว จะต้องรับมอบของกลางและนำออกไปจากสถานที่เก็บรักษาของกลางภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ชำระค่าซื้อของกลางครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้น ด้านศุลกากรสุโข-ลก จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับของกลางนั้น

๗. การขายทอดตลาดของกลางตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นการประมูลขายของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้ หมายถึง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและของกลางนั้น ๆ ได้รับการประกาศให้ขายได้หรือรับราคาได้จากคณะกรรมการจำหน่ายของกลางและของตกค้างในวันขายทอดตลาด

ด้านศุลกากรสุโข-ลกจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าดูของกลางที่จะขายทอดตลาด ในวันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องงานคดี ด้านศุลกากรสุโข-ลก ทั้งนี้ ในวันประมูล ผู้เข้าประมูลทุกท่านต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้มาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานของกลาง ด้านศุลกากรสุโข-ลก ต.สุโข-ลก อ.สุโข-ลก จ.นราธิวาส โทร.๐๗๓-๖๑๑๓๖๘ ในวันเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ ด้านศุลกากรสุโข-ลก www.su-ngaikolok.customs.go.th

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์)

นายด่านศุลกากรสุโข-ลก

บัญชีแนบท้ายประกาศด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก
เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	แฟ้มคดี	รายการ	ปริมาณ (กก.)
๑	ศ.๑๔/๒๐.๐๓.๖๕	๑. รั้งนกเป็นแผ่นสีขาวไม่มีขนนกปะปน	๗
		๒. รั้งนกเป็นเศษผง	๕
		๓. รั้งนกเป็นแผ่นมีขนนกปะปน	๑๔๕.๕๐